




ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๗๗๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๐๐ ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนตำแหน่งดังกล่าว
มีตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง และตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้
จำนวน ๘๖ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๘๖ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งดังกล่าว จำนวน ๘๔ ราย ดังบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ ส่วนตำแหน่งที่เหลือ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๖๘๖ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๑๐ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
ไม่มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ ให้มีการ
หักทวงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายอรรถ อินทลักษณ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔)

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิด	หมายเหตุ
๑	นางสาวทิพย์อุษา พิมานาค นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔ ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวกและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวกและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม	๓๔	๑. การดำเนินงานเรื่องการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน ๒. การดำเนินงานเรื่องการฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน ของกรมส่งเสริมการเกษตร	ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังกองการ เจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วัน ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือก หากส่งผลงานไม่ทัน ตามกำหนดเวลา ดังกล่าวข้างต้น กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการคัดเลือก บุคคลเข้ารับการ ประเมินในตำแหน่ง นั้นใหม่ในครั้งต่อไป
๒	นางสาวปัทมาภรณ์ ดิตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๕ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	๒๐๕	๑. คู่มือแนวทางการดำเนินงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับองค์กรสู่ระดับกอง/สำนัก/สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ๒. แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดโครงการเพื่อการติดตามและ ประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร	
๓	นายกำธร สาสุธรรม นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่	๑๖๐	๑. การพิจารณาตรวจสำนวนการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง รายนายสิทธิพร เกาอ่อน และนางสุชาวดี ใจม่วงใส (รัตนเศรษฐี) ๒. จัดทำคู่มือการตรวจสำนวนการดำเนินการทางวินัย	
๔	นางสาววริศา กมลรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๘ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่	๑๖๘	๑. โครงการสวัสดิการประกันกลุ่มกองทุนเกษียณอายุราชการ (สะสมทรัพย์) ๒. คู่มือโครงการสวัสดิการประกันกลุ่มกองทุนเกษียณอายุราชการ (สะสมทรัพย์)	

เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด					หมายเหตุ
ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา/ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๕	นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๗ กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ	๒๘๗	๑. การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. การประยุกต์ใช้ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Voice Over Internet Protocol:VoIP) กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร	
๖	นางสาวศิริทิพย์ บุษราควัฒี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๖ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตร ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตร ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	๙๑๖	๑. การเทียบตำแหน่งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ๒. การบริหารจัดการทางเลือกโครงการให้เพียงพอกับความ ต้องการของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่เพื่อประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล	
๗	นายเกริกฤทธิ์ ศักดิ์คำดวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๗ กลุ่มงานชีววิถี ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานชีววิถี ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๒๗	๑. การวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๒/๕๓ ๒. การพัฒนางานข้อมูลสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง	
๘	นางสาวจุฬารัตน์ นกสกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๖๕ กลุ่มงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๖๕	๑. การประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โครงการ บริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อลดความเสี่ยง ให้กับเกษตรกร ปี ๒๕๕๓ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่อนพันธุ์อ้อย ปลอดโรคใบขาว	

ลำดับ	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				
ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวความคิด	หมายเหตุ
๙	นางสาวทัศนาศิตสร้าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๕๑ กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๕๑	๑. รายงานผลการดำเนินงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้และผ้าไหมไทยในงาน Thai Food and Cultural Festival ณ กรุงเทพมหานคร เครื่องรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ๒. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของมะม่วงเพื่อการส่งออก	
๑๐	นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๕๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	๑๓๕๔	๑. รายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๒/๕๓ จังหวัดนครนายก ๒. การพัฒนาการดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในภาคตะวันออก	
๑๑	นายอนุวัฒน์ สงค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๒๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	๑๗๒๓	๑. การสร้างและพัฒนาเยาวชนเกษตรกรคลื่นลูกใหม่จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๕๓ ๒. การสร้างและพัฒนาเยาวชนเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
๑๒	นางสาวสุพา หมื่นรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๔๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	๑๗๔๕	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	

๒๕

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
๑๓	นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๑๐ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	๑๘๑๐	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๒. การบริหารจัดการข้อมูลภาวะการผลิตพืช	
๑๔	นางสาวจิรนนท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๒๒ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	๑๘๒๒	๑. การส่งเสริมปลูกพืชผักปลอดภัยในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชนบ้านพุเตย ๒. การพัฒนาสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอศรีอภัย	
๑๕	นายธานินทร์ ภูติโส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๗๗ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๘๗๗	๑. โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๒ ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. กระบวนการจัดทำเวทีชุมชนกับแผนพัฒนาการเกษตร ระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพของตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	
๑๖	นางสาวนิตยา อภิษมาภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๐๒ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๐๐๒	๑. การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๒. การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	
๑๗	นางสาวรัชณี กุลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๒๕ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๐๒๕	๑. รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ตำบลอิถื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลอิถื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
๑๘	นางรวิสราน นรินญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๘๓ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๐๘๓	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ รอบที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกงศรี ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. การส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ตำบลหนองบัว	
๑๙	นางนิตยา เจนจบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๑๒ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร	๒๒๑๒	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน (GAP) ข้าว ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ๒. การดำเนินงานศูนย์ผลิตเชื้อชีวอินทรีย์ชุมชนควบคุมแมลงศัตรูพืช (ข้าว)	
๒๐	นายชัชวาลย์ ลีประสิทธิ์ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๖๘ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๗๖๘	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ทพศ.) ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะลอย ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๒๑	นายสมบัติ ทนงจิตรไพศาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๑๗ สำนักงานเกษตรอำเภอโมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	๒๙๑๗	๑. โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๕๓ / ๒๕๕๔ (รอบที่ ๒) ๒. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษให้กว้างขวาง อย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผักตำบลสีลาดาน อำเภอโมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๒๒	นางเทวี ดีอ่วม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๕๐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	๒๕๕๐	๑. โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวฤดูแล้ง ๒. การส่งเสริมการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน	
๒๓	นายศักดิ์ชาย บุญญาทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๖๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	๓๒๖๓	๑. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พ.ศ.๒๕๕๓ ๒. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงราย	
๒๔	นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๘๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	๓๔๘๕	๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ฮอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๓ กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกสตรอเบอร์รี่แบบเกษตรกรที่เหมาะสม (GAP) ๒. การส่งเสริมศูนย์บริหารจัดการพืชชุมชนเชิงบูรณาการ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่	
๒๕	นางสาวเกสรินทร์ ถาคำดีบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๖๔ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๖๔	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปีการผลิต ๒๕๕๓/๕๔ ตำบลสันมหาพน และตำบลก๊อตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๒. แนวทางพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	
๒๖	นายสมยศ เอี่ยมใบพฤษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๒๙ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	๓๘๒๙	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดตราด ปี ๒๕๕๒ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดตราด	

เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
๒๗	นางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๙๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	๓๙๙๑	๑. ผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดนครนายก ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรของจังหวัดนครนายก	
๒๘	นางสาวศิรินทร์ ภูหลาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๙๘ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๓๙๙๘	๑. การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๒/๕๓ ตำบลท่าช้างอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒. แนวคิดในการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีที่เหมาะสมตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	
๒๙	นางสาวสุจิตรา นิธิยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๔๔ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๔๑๔๔	๑. ผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๑ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๒. การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๓๐	นางนัยนา คนครอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๒๑๕ สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	๔๒๑๕	๑. ผลการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลินทรีย์ ปี ๒๕๕๓ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลินทรีย์อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
๓๑	นางสาวภรณ์ กฤษณาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๒๘๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๔๒๘๕	๑. การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ จังหวัดนครราชสีมา ๒. จัดทำข้อมูลพื้นฐานขอบเขตหมู่บ้านและการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา	
๓๒	นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๒๔ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๔๓๒๔	๑. ศูนย์บริการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองโก ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง ๒. การส่งเสริมศัตรูธรรมชาติป้องกันกำจัดศัตรูพืชภายใต้ศูนย์บริการศัตรูพืชชุมชน	
๓๓	นายนิติ จันขุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๓๔ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๔๓๓๔	๑. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานป้องกันกำจัดศัตรูพืช ๒. การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลระดับตำบล	
๓๔	นายอิทธิพัทธ์ ชัญถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๗๘ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๔๓๗๘	๑. การส่งเสริมการใช้เกษตรกรที่เหมาะสมสำหรับผลิตมะขามเทศบ้านดอนสระจันทร์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ๒. การส่งเสริมการใช้เกษตรกรที่เหมาะสมสำหรับผลิตมะขามเทศบ้านดอนสระจันทร์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
๓๕	นายอาคม บุญวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๓๓ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	๔๔๓๓	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ๒. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	
๓๖	นายนิพิช พินิจผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๐๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑๗๐๕	๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ๒. การพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อน	
๓๗	นางสาวสมใจ พันธุ์พิทย์แพทย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๗๒ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๗๗๒	๑. การดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร	
๓๘	นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๕๒ สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	๔๘๕๒	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๓/๕๔ ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ของอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ๒. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ของอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
๓๙	นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๗๕ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	๔๘๗๕	๑. การส่งเสริมระบบการจัดการคุณภาพ (GAP) ข้าวโพดหวานตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ในพื้นที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ๒. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร	
๔๐	นายจักรพันธ์ อินไสย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๑๙๕ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	๕๑๙๕	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ จังหวัดน่าน ๒. การพัฒนางานข้อมูลของจังหวัดน่านด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System)	
๔๑	นายเรวัต พรมสาส์น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๗๔ สำนักงานเกษตรอำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน	๕๒๗๔	๑. ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเขียงกลาง ปี ๒๕๕๓ ๒. แนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พื้นที่ปลูกพืช เศรษฐกิจตำบลพญาแก้ว	
๔๒	นางสาวจรัญญา เพี้ยซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๙๔ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๓๙๔	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๒/๕๓ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด			หมายเหตุ
		ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวความคิด	
๔๓	นางกฤษณา กุประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๙๔ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๕๔๙๔	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง) ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ ตำบลป่าซัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตำบลป่าซัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	
๔๔	นางสาวพชนีกุล บุญแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๒๖๕ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	๖๒๖๕	๑. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว) ตำบลโคตดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ๒. การส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโคตดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	
๔๕	นางสาวหีบสะ ดงเยด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๑๕ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	๖๓๑๕	๑. โครงการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ปี ๒๕๕๓ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๒. แนวทางพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	
๔๖	นางสาวอรชา วงศาโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๓๖ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	๖๓๓๖	๑. ผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดพิจิตร ๒. แนวทางพัฒนาการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดพิจิตร	

ลำดับ	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๔๗	นายชัยวัช ชูศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๕๔๘ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	๖๕๔๘	๑. ส่งเสริมการทำแปลงเมล็ดพันธุ์แบบโยนกล้าในศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่างาม ๒. การสำรวจข้อมูลพื้นที่ปลูกสับปะรดในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสับปะรดเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาดของสับปะรด	
๔๘	นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๕๖ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	๖๘๕๖	๑. การส่งเสริมการปลูกพุทราหมสดเพื่อการส่งออกแบบครบวงจร ๒. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	
๔๙	นางสุพัตรา พันธุ์ชิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๗๐ สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	๗๐๗๐	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร ปี ๒๕๕๓ ตำบลเขวไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๒. แนวทางการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ในนาข้าว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	
๕๐	นางสาวเพ็ญประภา พิพพิลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๒๐ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	๗๑๒๐	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร ปี ๒๕๕๓ กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี ตำบลลงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	
๕๑	นางสาววิภากรานต์ ตุ่นทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๓๘ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	๗๑๓๘	๑. โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ (รอบที่ ๒) ๒. การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
๕๒	นายณฤตม สุริยตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๔๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๗๒๔๔	๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๕๓	นายวิษณุ คำพินิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๙๓ สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๗๒๙๓	๑. ศูนย์เรียนรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ตำบลแม่สวด ตำบลกอกก้อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่สวด แม่สามแลบ ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๕๔	นายเกียรติศักดิ์ อาจหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๕๕๐ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	๗๕๕๐	๑. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านหนองสระหงส์-สระทอง) ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๒/๕๓ ๒. ต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตร	
๕๕	นางสาวสุกัญญา เฟื่องศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๖๖๓ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	๗๖๖๓	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๕๔ ตำบลสามขา อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	
๕๖	นายสอง โสมเกษตรรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๖๙๖ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด	๗๖๙๖	๑. สร้างเครือข่ายส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชนจนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่มีคุณภาพดี สามารถแก้ไขปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีราคาแพง คุณภาพต่ำ และขาดแคลนได้ ๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่	

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๕๗	นางสาวหทัยชนก สุขเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๖๑ ฝ้ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	๗๘๖๑	๑. รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๓ ๒. พัฒนาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล จังหวัดราชบุรี	
๕๘	นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๑๑ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๘๓๑๑	๑. การส่งเสริมเกษตรกรผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในพื้นที่ตำบลประดู่ป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๒. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	
๕๙	นางนันทิยา ศรีทัตจันทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๔๐๙ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	๘๔๐๙	๑. การดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๒. โครงการศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร	
๖๐	นางรัตนติยา ฐิติสมบุรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๗๙ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	๘๕๗๙	๑. รายงานผลการจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลให้กับเลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๒. การปรับปรุงรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะให้บริการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๖๑	นางสาวณัฐภา ศิริมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๘๔ สำนักงานเกษตรอำเภอชุนธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุนธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	๘๕๘๔	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ตำบลหัวเสือและตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอชุนธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ทพศ.) ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. การวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอชุนธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	
๖๒	นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๒๗ สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	๘๖๒๗	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ เชิงการค้าครบวงจร ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบสื่อ เพื่อการเผยแพร่สู่เกษตรกร	
๖๓	นางสุภาวดี หนูศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	๖๘๘๑	๑. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๓ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบงกอก ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	
๖๔	นายองอาจ แผ่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๙๒ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	๘๖๙๒	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตการผลิตข้าวหอมมะลิ เชิงการค้าครบวงจร ตำบลท่าคล้อ อำเภอบึงฉลือ จังหวัดศรีสะเกษ ๒. การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ โดยศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	

เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา/ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
๖๕	นางสาวจิระนันท์ พุทธสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๗๕๗ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร	๘๗๕๗	๑. รายงานผลการติดตามการตรวจสอบข้อมูลโครงการ รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ของสำนักงานเกษตรอำเภอในจังหวัดสกลนคร ๒. การพัฒนาความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสกลนคร	
๖๖	นางสาวกัญญา สุวรรณโณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๐๗๘ สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	๙๐๗๘	๑. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าวนาปี) ในพื้นที่ตำบลชะแล้ และตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ๒. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองเสือเหนือ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	
๖๗	นางสาวศุภวรรณ ทิหา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๔๖๘ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	๙๔๖๘	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลซับสนุน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๒. การควบคุมเพลิงป่าหลังโดยแมลงช้างปีกใส	
๖๘	นางสาวรุจิพรรณ ทองลิ้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๕๘๕ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	๙๕๘๕	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการผลไม้ เพื่อการส่งออก จังหวัดสุโขทัย (กล้วยไข่และมะม่วง) ปี ๒๕๕๓ ๒. การส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช แบบกลุ่ม จังหวัดสุโขทัย	

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
๖๙	นายพงษ์ศักดิ์ ใจงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๘๐๘ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	๙๘๐๘	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. แนวทางการป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	
๗๐	นายสุทธิเดช ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๘๔๙ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๘๔๙	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP)	
๗๑	นางมยุเรศ ทองสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๙๑๖ สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๙๑๖	๑. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก เป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราช ๒. แนวทางพัฒนางานกลุ่มสถาบันเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จ	
๗๒	นายดิณณปรัชญ์ วงศ์จิตธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๙๔๔ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๙๔๔	๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตกลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก ๒. แนวทางพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม อำเภอดอนสัก	

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
๗๓	นางสาวนันทวัน วัฒนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๙๗๕ สำนักงานเกษตรอำเภอนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๙๗๕	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน อำเภอบ้านนาเดิม ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ๒. แนวทางพัฒนาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน อำเภอบ้านนาเดิม	
๗๔	นางสาวสิทธิณี พิศงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑๔๔ สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	๑๐๑๔๔	๑. ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรบ้านโคกตะเคียนสามัคคี หมู่ ๑๓ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	
๗๕	นางนงเยาว์ สิงห์ลือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑๔๙ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	๑๐๑๔๙	๑. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๓ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	
๗๖	นางสาวชาลิณี สมถวิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑๕๐ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	๑๐๑๕๐	๑. ผลงานกลุ่มไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานตำบลสนม ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล	
๗๗	นางสาวพัชดา ถือกกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑๘๑ สำนักงานเกษตรอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๐๑๘๑	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ภายใต้โครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๒. แนวทางแก้ไขปัญหาการรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
๗๘	นางวิไลย์ นันทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๕๘ สำนักงานเกษตรอำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ	๑๐๒๕๘	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ	
๗๙	นางสาวกัญญา ไชยคำแดง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๙๖ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๐๓๙๖	๑. โครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ๒. แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม การขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕ ในเขตพื้นที่ตั้งแปลงปลูก ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	
๘๐	นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๕๐ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	๑๐๔๕๐	๑. ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและ การเกษตรกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร ปี ๒๕๕๔ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดอ่างทอง	
๘๑	นายถาวร หลีกคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๖๒๘ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	๑๐๖๒๘	๑. การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง (ศูนย์เครือข่าย) ปี ๒๕๕๒ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ๒. แนวทางพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	

ลำดับ	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๘๒	นางจงกล เพ็งวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๓๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	๑๐๗๓๓	๑. ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ งานส่งเสริมการเกษตรกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เกษตรจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๔ ๒. กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อสนับสนุน ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร	
๘๓	นางวิไลวรรณ หล้าแหล่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๔๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	๑๐๙๔๑	๑. การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพและได้มาตรฐาน ๒. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	
๘๔	นายอุบล โคตรพงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๖๖ สำนักงานเกษตรอำเภอบุญทรุก จังหวัดอุบลราชธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบุญทรุก จังหวัดอุบลราชธานี	๑๐๙๖๖	๑. การอบรมเกษตรกรการเพาะเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มา ๒. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันและกำจัดโรคพืช	